



บทที่ 414

นักแสดงที่ดีต้องเข้าใจบทของตนเอง

ข้าแต่พระเป็นเจ้า ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่ต้นเดือนก.พ. 2020 จนถึงปัจจุบันคือเดือนมิ.ย. ด้วยไฟลท์บังคับ 2 ประการคือ การผ่าตัดหัวใจไหล่ซ้ายและการลือดคาวของบ้านเมืองเพราะโรคระบาดโควิด-19 ลูกจึงอยู่แต่ในบ้านทั้งกลางวันและกลางคืน สำหรับกลางวัน ลูกมีความสุขมากเพราะมีเวลาวาดรูป เขียนหนังสือ และดูแลต้นไม้ดอกไม้รอบบ้าน แต่ในเวลากลางคืนนะซี หมอสั่งให้ลูกทำกายภาพทุกวัน เพื่อไม่ให้เอ็นที่ไหล่ซ้ายที่ทำการผ่าตัดยึดติดกัน แถมยังต้องใช้ cold pad ประคบทุกครั้งที่ทำกายภาพเสร็จ จะไปโรงพยาบาลเพื่อทำกายภาพทุกวัน ลูกก็ไม่สบายใจเพราะทุกคนต้องเว้นระยะห่าง ลูกจึงตัดสินใจพยายามจำทำที่นักกายภาพทำให้ลูก และมาสอนให้ลูกชายทำให้แทนที่บ้านทุกคืน ปรากฏว่าเวิร์คเลย!

ที่นี่ มาถึงตอนต้องประคบ cold pad ลูกต้องนั่งเฉยๆ เป็นเวลาอย่างน้อยครึ่งชม.ทุกคืน ทำอะไรดีล่ะ ลูกไม่เคยนั่งเฉยๆ โดยไม่ทำอะไร เอ้า! ดูโทรทัศน์ก็แล้วกัน ชาวาก็ดูทั้งวันจนรู้ทันโลกไปถึงดาวอังคารแล้ว งั้นดูสารคดี ดูจนทราบไปถึงเรื่องโลกร้อน หิมะขั้วโลกละลาย ปะการังกลายเป็นปะการังเผือกยามันตาย เพราะโลกร้อนจึงทำให้อุณหภูมิน้ำในทะเลสูงขึ้น 1C (แค่ร้อนขึ้น 1C ปะการังก็ตายเป็นแถบ!) สารคดีการแข่งขันการออกแบบแฟชั่น การแข่งขันการออกแบบบ้าน ... ดูจนหมดภาพยนตร์สารคดี ก็มาดูภาพยนตร์เกี่ยวกับศาสนาเรา โอโฮ! ดีใจมากเลย เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พระศาสนาจักรก่อนและในยุคพระเยซูดีขึ้นมาก กำลัง "อิน" มากเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเยซู อ้าว! หมดแล้ว ไม่มีบทต่อ จบซะงั้น ลูกสาวอธิบายให้ฟังว่าผู้สร้างภาพยนตร์จะสร้างหนังซีรีส์ต่อเรื่อยๆ หากเรตติ้งดี นี่คงหมายความว่าคนดูภาพยนตร์เกี่ยวกับพระเยซูและศาสนาคริสต์ทั่วโลกน้อย ผู้ผลิตก็เลยหยุดสร้างบทต่อ เสียตาย แต่นี่คือความจริงของชีวิตในโลกปัจจุบัน

เอาละสิ ที่นี้ก็เกิดปัญหาขึ้น ระหว่างเวลาที่ลูกต้องนั่งเฉยๆ ในช่วง การประคบ cold pad ที่หัวใจไหล่ ลูกจะดูโปรแกรมอะไร ลูกไม่ชอบดูภาพยนตร์และซีรีส์ รู้สึกแต่ละเรื่องมันไร้สาระ เสียเวลาเปล่าๆ มีคืนหนึ่ง เมื่อตอนลูกเดินเข้าไปในห้องของลูกสาวเพื่อให้เธอช่วยประคบ cold pad เธอบอกกับลูกว่า "หม่ามีขา อยู่ดูทีวีกับหนูหน่อย อีก 15 นาทีก็จะจบตอนนี้แล้วละ" ที่ลูกสาวกำลังดูอยู่นั้นคือ ซีรีส์จากประเทศที่ทำศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าที่มีชื่อที่สุดในเอเชีย เอ้า! ลูกก็ดู ไหนๆ ก็ไม่มีอะไรจะดูอยู่แล้ว ปรากฏว่ามันไม่ใช่ 15 นาที แต่ราวครึ่งชม.กว่า ตอนจบลูกถามลูกสาวว่า ซีรีส์นี้มีทุกวันอะ?

เรียบร้อยโรงเรียนเกาหลี ☺☺☺

ปรากฏว่าจากคิณั้นเป็นต้นมา ลูกเลยยอมดูซีรีส์นี้จนมันจบอวสานเลย ☺

แต่ที่ลูกดูซีรีส์นั้น ลูกอาจจะมึมมมมมที่ต่างจากผู้ชมคนอื่น ๆ หรือไม่ ลูกไม่ทราบ แต่ลูกจะดูแบบวิเคราะห์ว่านักแสดงแต่ละคนนั้นแสดงบทของตนเองได้สมจริงหรือไม่ และมักจะทายว่าบทของละครฉากต่อไปควรจะเป็นอย่างไรและซีรีส์เรื่องนี้ควรจบอย่างไร พุดง่าย ๆ จะทำตัวเป็นผู้เขียนบทซะเอง ☺

เมื่อตอนซีรีส์จบ ลูกให้คะแนนละครเรื่องนี้เกือบเต็มเพราะนักแสดงทุกคนตีบทแตก และบทละครก็จบลงอย่างที่คุณคาดไว้ว่าควรจบแบบนี้

เขียนมาซะยี่ดียว ละครซีรีส์เกี่ยวกับอะไรกับบทสวดของลูก?



ลูกกำลังจะสื่อว่า การเป็นนักแสดงที่ดี มีประสิทธิภาพนั้น สำคัญที่สุดต้องเข้าใจบทของตนเอง อย่างตอนที่นางเอกคิดจะฆ่าตัวตายโดยการเดินลงไปในทะเลนั้น หากผู้แสดงคือนางเอกเดินอย่างกระโดดโลดเต้นหรือด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส ฉากนั้นก็เลยไปในทันที

การเป็นคริสตชนของเรานั้นไม่ใช่เป็นการแสดง แต่เป็นชีวิตจริง และหน้าที่หลักข้อหนึ่งของการเป็นคริสตชนที่ดีนั้นคือ การประกาศข่าวดี คิดดูสิ เราจะประกาศข่าวดีได้อย่างไร หากเราดำรงชีวิตในลักษณะที่ผู้คนซึ่งรู้จักเราเห็นแล้วต้องส่ายหน้า เห็นแก่ตัว โกหก นินทา ไม่ซื่อสัตย์ ไม่ตรงต่อเวลา ... นางเอกที่คิดจะฆ่าตัวตายเดินหัวเราะลงน้ำ มันใช่ไหมล่ะ

บทบาท ไม่ใช่แค่บท ของการเป็นคริสตชนที่ดี คือการดำรงชีวิตให้ผู้อื่นเห็นพระคริสต์ในตัวเรา และหากเป็นไปได้ก็นำพระวาจาของพระเจ้าจากพระคัมภีร์ไปแบ่งปันให้เพื่อนฝูงโดยเฉพาะเพื่อน ๆ ที่ไม่ใช่คริสตชนฟังเลย

โครงการ Food Waste ที่ลูกกำลังริเริ่มกับเพื่อนอีก 2 คนนั้น กำลังใกล้จะเป็นรูปเป็นร่างแล้ว เพื่อนทั้งสองมีความรู้สูงกว่าลูกในด้าน IT และเราวางแผนไว้ว่าจะสร้าง Platform โดยมี Application ให้ทั้งผู้ที่จะบริจาคอาหารและองค์กรที่ต้องการมารับบริจาคใส่ชื่อเข้ามาใน Platform นี้ สัปดาห์ก่อน ตอนประชุมร่วมกัน คนหนึ่งกล่าวขึ้นมาว่า การบริหารในลักษณะเช่นนี้ มูลนิธิของเราจะสามารถ scale up ได้ เช่นเดียวกับ Alibaba หรือ Platform อื่นๆ ที่มีอยู่ในตลาดขณะนี้ โดยเจ้าของ App ไม่ต้องเหนื่อยหรือยุ่งเลย ลูกเสริมขึ้นมาว่า แต่ Platform เหล่านั้น เจ้าของทำขึ้นมาเพื่อธุรกิจ เพื่อทำเงิน แต่ของเราเรากำลังจะทำ Platform ขึ้นมาเพื่อ “ให้” ไม่ใช่เพื่อ “รับ” เงินหรือชื่อเสียง ลูกต้องการทำโครงการนี้ด้วย “หัวใจ” ที่มี Love and Care และวางแผนไว้ว่าเราจะไปเยี่ยมเยียนองค์กรหรือผู้คนที่ขอเป็นผู้รับอาหารเหล่านี้ด้วย

เพื่อนร่วมงานทั้งสองของลูกเงิบ ลูกจึงขออนุญาตนำพระวาจาบทที่หญิงหม้ายยากจนทำบุญด้วยเหรียญทองแดง 2 เหรียญแบ่งปันให้ฟังว่า พระเยซูตรัสสอนสาวกว่า สิ่งที่ยิ่งหม้ายทำนั้นมีค่ามากกว่าเงินมากมายที่บรรดาเศรษฐีทั้งหลายให้เสียอีกเพราะเธอทำด้วยใจ (มาระโก 12:41-44)

เพื่อนผู้เสนอความเห็นครั้งแรกเสริมขึ้นมาว่า ถ้านั้นเราอาจจะพาบรรดาผู้บริจาคไปเยี่ยมผู้รับบริจาคกับเราด้วย วิเศษเลย! 😊😊😊

เริ่มจากสัปดาห์ที่แล้ว ลูกเริ่มพาเพื่อนผู้ร่วมก่อตั้งของลูกไปเยี่ยมชมกิจการการช่วยเหลือสังคมโดยบุคลากรทางพระศาสนจักรของเรา และสัปดาห์นี้จะพาไปเยี่ยมชุมชนยากจนที่อยู่อาศัยเป็นไทยพุทธและไทยมุสลิมต่อไป

ขณะนี้ ลูกเห็นบทบาทของลูกเอง ไม่ใช่บทของนางเอกที่จะเดินลงทะเล แต่เป็นบทของคริสตชน ลูกของพระองค์คนหนึ่งที่ทำทุกอย่างด้วยความรักความศรัทธาที่มีต่อพระเจ้าและพยายามทุกทางที่จะดำรงชีวิตเพื่อให้เห็นพระคริสต์ในตัวลูก

**“ส่วนผู้ที่ปฏิบัติธรรมบัญญัติและสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติด้วย
จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในอาณาจักรสวรรค์” มัทธิว 5:19**

อาแมน

ลูกขอพร: องค์กรหนึ่ง

www.moving-themountain.com

ป.ล. เพื่อเป็นการรักษารักโลก ขอให้ท่านผู้อ่านที่รับ “บทสวดของฉัน” เป็นจดหมาย กรุณาส่งอีเมลของท่าน พร้อมทั้งหมายเลขบนซองมายังอีเมลของผู้เขียน sarindhorn@showeking.co.th เพื่อจะได้ลดการใช้กระดาษและซองจดหมาย ขอขอบคุณค่ะ

